



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓๐๓๗/  
ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๕๗๕ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน / ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติให้สำนักงานอธิการบดี ยืมเงินกองทุนสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๓๑๒,๐๖๔.๔๓ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกสิบลีบบาทสี่สิบลีบบาทสามสตางค์) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ระหว่างอาคาร (พื้นที่ระหว่างกองคลังกับหน่วยเงินเดือนและสวัสดิการ) ซึ่งคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่างหลักเกณฑ์การเช่าพื้นที่ การบริหารจัดการรายได้ของสำนักงานอธิการบดี และกำหนดผู้รับผิดชอบไปแล้ว นั้น


คณะทำงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ฯ ได้ดำเนินการสรรหาผู้ประกอบการและปรับปรุงร้านค้า โดยทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อประกอบกิจการร้านอาหารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมา โดยมีผู้ประกอบการทั้งสิ้น จำนวน ๓ ราย แต่เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละรายแจ้งว่า เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ลูกค้าน้อยส่วนใหญ่เป็นพนักงานในสำนักงานอธิการบดี ไม่มีแนวโน้มจะขยายฐานลูกค้าออกไปได้ ประกอบกับมีวันหยุดราชการบ่อยครั้งและมีรายจ่ายและต้นทุนที่สูง จึงประสบกับภาวะขาดทุนมาโดยตลอด ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ส่งผลให้สำนักงานอธิการบดีไม่มีรายได้ที่จะชดใช้เงินกองทุนฯ ได้

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้ว เห็นว่าสำนักงานอธิการบดีเป็นอาคารสำนักงาน เป็นพื้นที่ปิด มีเฉพาะกลุ่มบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ หากเปิดเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณดังกล่าวอาจไม่เหมาะสม และผู้ประกอบการจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน และจะประสบปัญหาเช่นเดิมอีก ประกอบกับเงินจำนวนดังกล่าวได้นำมาพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ของสำนักงานอธิการบดีให้เป็นประโยชน์ได้ หากไม่สามารถเปิดเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม อาจจัดให้เป็นสถานที่สนทนาการเพื่อเป็นสวัสดิการและให้บริการแก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดีได้ใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ จึงเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนฯ พิจารณา เพื่อยกเว้นการคืนเงินกองทุนฯ นั้น

คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้ว มีมติยืนยันตามมติคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กล่าวคือ “ให้คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีบริหารจัดการและตั้งงบประมาณเงินรายได้ชดใช้คืนกองทุนฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๑,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)” ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้กองแผนงานจัดสรรงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี คืนให้กองทุนสำนักงานอธิการบดี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

  
(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี